

BÁO CÁO
Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tiếp thu ý kiến tại kỳ họp thứ 5 – HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn toàn xã, UBND xã đã tập trung giải quyết và giải trình các ý kiến, kiến nghị như sau:

I. Về kinh tế, tài nguyên, môi trường, xây dựng.

1. Cử tri thôn Giang Sơn ý kiến về chợ tạm, ban quản lý thiếu trách nhiệm dẫn đến người buôn bán và người mua hàng để xe lấn chiếm hành lang, lòng, lề đường gây ách tắc giao thông.

Trả lời: Chợ tạm tại thôn Giang Sơn được UBND xã mượn đất của Công ty Intemex để nhân dân trong xã làm nơi buôn bán tạm thời nên không có Ban quản lý chợ mà chỉ có người thu dọn vệ sinh theo thỏa thuận của người kinh doanh tại chợ tạm với cá nhân. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến phản ánh của cử tri, UBND xã đã mời ông Lê Văn Cương làm việc và giao cho Ban công an xã vào cuộc giải tỏa lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, đến nay tình hình lấn chiếm hành lang giao thông cơ bản ổn định.

2. Cử tri các thôn vùng phi nông nghiệp đề nghị UBND xã có kế hoạch nạo vét vùng cửa sông Lạch Trường để đảm bảo cho các phương tiện khai thác ra, vào Lạch được lưu thông.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri các thôn vùng phi nông nghiệp, do việc nạo vét vùng cửa sông Lạch Trường vượt quá thẩm quyền nên HĐND, UBND xã đã đề nghị lên HĐND Huyện. HĐND Tỉnh chờ các cấp các ngành có kế hoạch mới tổ chức thực hiện được.

3. Cử tri đề nghị UBND xã có kế hoạch phân khu bến neo đậu cho thuyền, bè mảng để đảm bảo việc đi làm ăn của ngư dân cũng như an ninh thật tự trong khu bến đậu.

Trả lời: Để phục vụ tốt hơn cho mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. Hiện tại, cảng cá Hoàng Trường đang được UBND tỉnh lập hồ sơ dự án để đầu tư xây dựng. Đồng thời, Bến neo đậu bè mảng đã được UBND xã lập phương án xây dựng tiếp giáp với cảng cá kéo dài về phía Tây đến giáp Hoàng Yên để di chuyển toàn bộ bè mảng hiện nay trên bãi ngang về khu tập trung để thực hiện công tác quản lý, đảm bảo ANTT, PCCC, VSMT, phương án đang trình UBND huyện, khi được UBND huyện

phê duyệt UBND xã sẽ tổ chức đầu tư xây dựng để đảm bảo khu neo đậu tàu, bè cho nhân dân. Đề nghị nhân dân đồng thuận thực hiện.

4. Cử tri thôn Thành Xuân, thôn Liên Minh có ý kiến công ty Hải Tiến Xanh thu gom rác để vương vãi rác và nước trong xe thu gom tự chế rò rỉ chảy ra đường gây mùi khó chịu.

Trả lời: Sau khi có ý kiến của cử tri, UBND xã đã làm việc với công ty thu gom rác yêu cầu công ty khắc phục ngay các nội dung mà cử tri đề nghị. Đến nay, công ty Hải Tiến Xanh đã cơ bản khắc phục được các nội dung mà cử tri quan tâm đề nghị.

5. Cử tri thôn Đại Trường, thôn Văn Phong tiếp tục đề nghị nhà nước, các cấp, ngành chức năng nghiên cứu thay đổi quy định việc san tách đất ở khu tái định cư vì hiện nay sang tách không làm được thủ tục.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến đề nghị của Cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND xã đã gửi kiến nghị của Cử tri lên HĐND huyện vì vượt quá thẩm quyền và đã được HĐND huyện trả lời: Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, Điều 4 Quyết định 4463/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa, các trường hợp không được tách thửa, gồm: thửa đất chưa có Giấy chứng nhận; không đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu; tách thửa đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Khoản 1, Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất: “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”. Các thửa đất cử tri xã Hoàng Trường đề nghị xem xét được tách thửa có nguồn gốc sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (đã quy hoạch, lập mặt bằng quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Do vậy, ý kiến cử tri đề nghị là không có cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho nhân dân, UBND xã tiếp tục có ý kiến đề cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

6. Cử tri thôn 1 tiếp tục đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí làm tuyến đường từ nhà văn hóa thôn đến nhà bà Dài, xây dựng mương bê tông từ nhà văn hóa thôn đi cống Phúc Ngư, tuyến đường từ nhà văn hóa thôn nối với tuyến đường 14m.

Trả lời: Cử tri thôn 1 đề nghị làm đường từ nhà văn hóa thôn đến nhà bà Dài. Tuyến đường này thuộc Tuyến đường giao thông nội đồng của thôn, đề nghị thôn huy động nhân dân trong thôn đóng góp kinh phí để xây dựng.

Tuyến đường và mương trước nhà văn hóa thôn đến đường 14m. UBND xã tiếp thu và sẽ tổ chức đầu tư khi bố trí được nguồn kinh phí.

7. Cử tri thôn Giang Sơn đề nghị UBND xã xây dựng rãnh thoát nước hai bên tuyến đường 510b còn lại từ nhà bà Kho đến qua Trạm Biên phòng.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri thôn Giang Sơn về việc làm rãnh thoát nước hai bên đường 510b đoạn còn lại, UBND xã đã có kế hoạch nhưng chưa bố trí được kinh phí, khi bố trí được kinh phí UBND xã sẽ tiến hành xây dựng.

II. Về an ninh – trật tự:

Công tác quản lý tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định, lực lượng công an và các ngành chức năng chủ động tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, điều tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tình trạng trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra vẫn ở mức cao, một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người và thiệt hại về tài sản. Hiện nay tình trạng còn một bộ phận công dân khi tham gia giao thông còn uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm. Cử tri đề nghị lực lượng Công an xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động tuần tra, kiểm soát kịp thời ngăn chặn các công dân có hành vi vi phạm an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, xử lý xe chở cát, sỏi quá khổ quá tải trên các tuyến đường.

Trả lời: Vấn đề cử tri ý kiến, Công an xã đã chủ trì, tham mưu cho Đảng ủy xã Ban hành Nghị quyết số 38-NQ/ĐU ngày 01 tháng 8 năm 2023 và Kế hoạch số 72 - KH/UBND ngày 03/10/2023 về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông xã Hoàng Trường giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, cụ thể hóa các nội dung về tăng cường lực lượng, phương tiện (Đội giao thông Công an huyện, Công an xã, các ban ngành đoàn thể trong xã, các thôn) tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn giao thông dọc tuyến 510B, tổ chức lập chốt giao thông kiểm tra và xử lý những phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia, lạng lách đánh võng; tăng cường thời lượng tuần tra trên địa bàn và những khu trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ nội dung trên tình hình ANTT, ATGT đã giảm, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng không còn xảy ra, ý thức người dân được nâng lên.

Trên đây là toàn bộ ý kiến của Cử tri tại kỳ họp thứ năm UBND xã đã giải trình những việc làm được và việc chưa làm được, kính mong cử tri trong toàn xã đóng góp ý kiến để UBND xã tổ chức thực hiện được tốt hơn.

Nơi nhận:

- TVĐU-TTHĐND-xã (b/c);
- Tổ đại biểu HĐND xã;
- Các đơn vị thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Cảnh